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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชาภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 1   (ตอนที่ 4/4)  
  
Choose the correct answer. 
1. Add .................... salt to the pork soup. 
 1) many 2) a 3) a little 4) a few  
2. Does he .................... breakfast at seven? 
 1) has  2) have 3) had 4) having  
3. Do you mind ................... after the children for me? 
 1) to look 2) for looking 3) looking 4) look  
4. A good nurse is a .................... and caring person. 
 1) talkative 2) stubborn 3) selfish 4) patient  
5. Alan is a ..................... . He drives his boss to the office every day. 
 1) rider 2) diver 3) hairdresser 4) chauffeur  
6. The fire fighters .................... the fire. 
 1) put on 2) put out 3) put up with 4) put off  
7. Chiang Mai is .................... the north .................... Thailand. 
 1) on / on 2) in / of 3) at / of 4) in / above  
8. An ice-hockey match is very .................... to .................... . 
 1) excited / watch  2) excited / watched  
 3) exciting / watch  4) exciting / watched 
 
Amanda : .........9......... are the children? 
Robert : They’re in the .........10......... room. 
Amanda : .........11......... are they doing? 
Robert : They’re playing chess and .........12......... the radio. 
Amanda : Go and .........13......... them. It’s time for lunch.  
9. 1) Which 2) When 3) Where 4) Why  
10. 1) dining 2) living 3) kitchen 4) store  
11. 1) What 2) When 3) Why 4) How  
12. 1) listen to 2) listening to 3) listen on 4) listening on  
13. 1) see 2) help 3) take 4) tell 
   

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) a little 
   เติมเกลือเล็กนอยลงในซุปหมู 
   a little = เล็กนอย ใชกับคํานามนับไมได (Uncountable Noun) 
  1) many = มาก, หลาย ใชกับคํานามนับไดที่เปนพหูพจน (Plural 

Countable Noun) 
  2) a = หนึ่ง, เดียว ใชกับคํานามนับไดที่เปนเอกพจน (Singular 

Countable Noun) 
  4) a few = เล็กนอย ใชกับคํานามนับได (Countable Noun) 

 
 
 
 
 
 
 
  
2. เฉลย 2) have 
   เขารับประทานอาหารเชาตอน 7 โมงใชไหม 
   ประโยคคําถามปลายปด หรือ Yes-No Question จะใชกริยา

ชวย (Auxiliary Verb) ขึ้นตนประโยค โดยคําถามนี้อยูใน Present Simple 
Tense มี Does ทําหนาที่เปนกริยาชวยซึ่งผันตามประธาน คือ he สรรพนาม
เอกพจน บุรุษที่ 3 ดังนั้น กริยาหลักของประโยคจึงตองอยูในรูป Infinitive     
ไมจําเปนตองผันตามประธานอีก  

3. เฉลย 3) looking 
   จะรบกวนคุณไหม หากจะดูแลเด็กๆ ใหฉัน 
   กริยาหลักที่ใชในประโยคขอรอง (Request) ที่ขึ้นตนดวย Do you 

mind จะตองเติม ing โดยไมตองใชบุพบทนําหนา 
 หมายเหตุ look after เปน phrasal verb หมายถึง ดูแล, เอาใจใส  
4. เฉลย 4) patient 
   พยาบาลที่ดีเปนผูที่อดทนและเอาใจใสดูแล 
  1) talkative = ชางพูด, คุยเกง 
  2) stubborn = ดื้อ 
  3) selfish = เห็นแกตัว  
5. เฉลย 4) chauffeur 
   อลันเปนพนักงานขับรถ เขาขับรถไปสงเจานายยังสํานักงานทุกวัน 
   chauffeur = พนักงานขับรถ/คนขับรถ (ขับรถยนต) 
  1) rider = คนขี่มา, คนขี่รถจักรยาน/จักรยานยนต 
  2) diver = นักดําน้ํา, นักประดาน้ํา 
  3) hairdresser = ชางทําผม  
6. เฉลย 2) put out 
   พนักงานดับเพลิงมีหนาที่ดับไฟที่ไหม 
   put out เปน phrasal verb หมายถึง ดับไฟ 
  1) put on = สวมใส, เปด(ไฟฟา)  
  3) put up with = อดทน 
  4) put off = เลื่อน(เวลา), ปด(ไฟฟา), ทําใหเสียสมาธิ  
7. เฉลย 2) in / of 
   จังหวัดเชียงใหมอยูในภาคเหนือของประเทศไทย 
   in = ใน / of = ของ, แหง 
   คําบุพบทที่ใชนําหนาชื่อทิศเพื่อบอกตําแหนงที่ตั้งของสถานที่ตางๆ 

คือ in และคําบุพบทที่ใชนําหนาคํานามหรือคําสรรพนามเพื่อแสดงความเปน
เจาของ คือ of 

  1) on = บน / on = บน 
  3) at = ที่ / of = ของ, แหง 
  4) in = ใน / above = เหนือ  

8. เฉลย 3) exciting / watch 
   การแขงขันฮอกกี้น้ําแข็งนาตื่นเตนที่จะเฝาชมมาก 
   (is) exciting = นาตื่นเตน / watch = ดู, ชม  
   คําวา excite จัดเปนคํากริยาที่บงบอกสภาวะของอารมณความรูสึก 

(Emotional Responsive Verb) สามารถใชเปนกริยาแทในประโยคไดทันที 
หรือเปลี่ยนรูปโดยเติม ed หรือ ing ทายคําแลวใชรวมกับ Verb to be ก็ได โดย 

   - หากใชเปนกริยาแท จะใหความหมายวา ทําให... 
   - หากใชตามหลัง Verb to be โดยเติม ed จะใหความหมายวา 

รูสึก... 
   - หากใชตามหลัง Verb to be โดยเติม ing จะใหความหมาย

วา นา... 
   จากโจทย พบวา An ice-hockey match ซึ่งเปนสิ่งไมมีชีวิต   

ทําหนาที่เปนประธานของประโยค รูปของคําคุณศัพทที่เปลี่ยนมาจากคํากริยา 
excite ที่เหมาะสมจะใชในประโยคนี้ คือ exciting 

   อนึ่ง คํากริยาที่ใชตามหลังบุพบท to ตองอยูในรูปของ Infinitive   
ซึ่งเปนรูปดั้งเดิมของกริยาที่ไมเปลี่ยนตามพจนของประธานและกาล (Tense) 

  1) excited = (รูสึก)ตื่นเตน / watch = ดู, ชม 
  2) excited = (รูสึก)ตื่นเตน / watched = ดู, ชม (อยูในรูป Past 

Participle)  
  4) exciting = นาตื่นเตน / watched = ดู, ชม (อยูในรูป Past 

Participle)  
9. เฉลย 3) Where 
   อแมนดาถามรอเบิรตวา เด็กๆ อยูที่ไหน 
   Where เปนคําบอกคําถาม (Question Word) ที่ใชถามสถานที่ 
  1) Which = ชิ้นไหน, อันไหน ใชถามเพื่อใหระบุถึงสิ่งของที่ตองการ

ใหชัดเจน 
  2) When = เมื่อไร ใชถามชวงเวลา  
  4) Why = ทําไม ใชถามสาเหตุ  
10. เฉลย 2) living 
   พวกเขาอยูที่หองนั่งเลน/หองรับแขก (living room) 
  1) หากใชคําวา room ตามหลัง จะหมายถึงหองรับประทานอาหาร 

(dining room) 
  3) หองครัว   
  4) หองเก็บของ   
11. เฉลย 1) What 
   อแมนดาตั้งคําถามโดยใช What วา พวกเขากําลังทําอะไรอยู 

สังเกตไดจากคําตอบของรอเบิรตที่วา พวกเขากําลังเลนหมากรุก และฟงวิทยุ 
  2) When = เมื่อไร ใชถามชวงเวลา 
  3) Why = ทําไม ใชถามสาเหตุ 
  4) How = อยางไร ใชถามวิธีการหรือลักษณะ  
12. เฉลย 2) listening to 
   จากวลีกอนหนาที่วา พวกเขากําลังเลนหมากรุก วลีที่ตามหลังมานั้น

จึงตองใช Tense เดียวกัน คือ Present Continuous Tense เพื่อให
ความหมายวากําลังฟงวิทยุ และคน/วัตถุซึ่งเปนที่มาของเสียงที่ไดฟงนั้น จะตอง
อยูหลังบุพบท to  

13. เฉลย 4) tell 
   ไปตามและบอกพวกเขาดวยวาไดเวลาอาหารกลางวันแลว 
  1) see = เห็น, พบ 
  2) help = ชวยเหลือ 
  3) take = นํา, พา (หากตองการใชความหมายนี้ ตองใชบุพบท to 

ตามดวยสถานที่ ตอจากกรรมของประโยคดวย)  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 

 ไมจําเปนตองใชคําวา room ตามหลัง 


